

อาชีพะคลอดเกณฑ์จัดซื้อครุภัณฑ์ปวช.

นำเสนอเมื่อ : 31 ก.ค. 2560

**“สุเทพ” คลอดหลักเกณฑ์จัดซื้อครุภัณฑ์ระดับปวช. หวังสกัดทุจริต
หลังพบวิทยาลัยอาชีวศึกษาบางแห่งจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วกองทิ้งไม่ได้ใช้สอน**

วันนี้ (31 ก.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 9 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เสร็จเรียบร้อยแล้วและจะประกาศใช้เร็ว ๆ นี้ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้

- 1.สถานศึกษาที่ขอครุภัณฑ์ใดๆจะต้องเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
- 2.รายการครุภัณฑ์ที่ขอจะต้องตรงตามรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานของ สอศ.และสอดคล้องกับระยะเวลาและแผนงานหรือโครงการของแต่ละสถานศึกษา
- 3.เป็นรายการครุภัณฑ์ที่เข้ามาแล้วเกินกว่า 10ปี ล้าสมัยและใช้งานไม่ได้ต้องการขอใหม่
- 4.เป็นรายการครุภัณฑ์ที่เข้ามาแล้วระหว่าง 5-10ปี แต่ชำรุดหรือใช้งานไม่สมบูรณผ่านการซ่อมและต้องการขอใหม่
- 5.เป็นรายการครุภัณฑ์ที่เข้ามาแล้ว 2-4ปี แต่ชำรุดใช้งานไม่ได้ไม่สมบูรณผ่านการซ่อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและต้องการขอใหม่ และ6.เป็นรายการครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ต่ำกว่าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานของ สอศ. เช่น ได้มาจากผลผลิต หรือ บริจาค เป็นต้น

“ ที่ผ่านมามีการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้บางวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามความจำเป็นของผู้เรียน ซื้อแล้วไม่ได้ใช้เรียน หรือไม่ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนั้น การออกหลักเกณฑ์นี้จะทำให้สถานศึกษาจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปการศึกษา อีกทั้งยังทำให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ของทุกวิทยาลัยมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น และยังสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อครุภัณฑ์โปร่งใสและตรวจสอบได้”เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า สอนรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานในระดับอื่น ๆ นั้น สอศ.กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.19 น.](#)